

ไทยสมายล์จัดโรดโชว์สู่จีน เปิด 2 เส้นทางใหม่ ฉงชิ่ง และฉางซา บินตรงทุกวัน



ไทยสมายล์จัดโรดโชว์สู่จีน เปิด 2 เส้นทางใหม่ ฉงชิ่ง และฉางซา บินตรงทุกวัน

สายการบินไทยสมายล์เดินทางขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน จัดกิจกรรมโรดโชว์ ภายใต้ชื่องาน Explore Your Smile, Explore Thai Taste เพื่อเปิดตัวเส้นทางการบินใหม่ กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง วันละ 1 เที่ยวบิน และกรุงเทพฯ-ฉางซา เพิ่มเป็นวันละ 2 เที่ยวบิน ให้แก่ตัวแทนจำหน่าย เอเจนซี่ รวมถึงสื่อมวลชนในเมืองฉงชิ่ง และฉางซา และยังเป็นการแนะนำสายการบินไทยสมายล์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแก่ลูกค้าชาวจีน ตลอดจนการเป็นผู้ให้บริการ Regional Full Service Airline ที่พร้อมให้บริการระดับโลกรองรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความสะดวกสบายจากบริการเต็มรูปแบบ

กิจกรรมโรดโชว์ครั้งนี้ ไทยสมายล์ได้จัดเตรียมประสบการณ์สุดพิเศษไปมอบให้แก่ผู้มีเกียรติตัวแทนนักท่องเที่ยวชาวจีนได้สัมผัส ภายใต้การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยวชาวจีนผ่านแนวคิด “Thai Taste Experience” สัมผัสความประทับใจผ่าน 4 ภารกิจความเป็นไทย ได้แก่ Taste the adventure จุดหมายปลายทางที่มีเอกลักษณ์สวยงามไม่เหมือนที่ใดในโลก Taste the flavors อาหารไทยรสเลิศ Taste the warmth การต้อนรับที่อบอุ่นด้วยการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว Taste the excitement ตื่นตาตื่นใจกับสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง โดยมีโชว์สาธิตการปรุงอาหารไทยเมนูยอดนิยมอย่าง ส้มตำไทย กระทงทอง ผัดไท ข้าวเหนียวมะม่วง บวดซีมัน-เผือก รวมถึงการแสดงที่เชื่อมสายสัมพันธ์ไทย-จีนจากลูกเรือไทยสมายล์ ที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

ภายในงานได้รับเกียรติจาก กัปตันวรรณดี หล้าพระบาง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กล่าวเปิดงาน โดยมี คุณรัญจวน ทองรอด ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เกียรติร่วมทำพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานคับคั่ง อาทิ มร.หวัง ถิ่น เการองประธานการท่องเที่ยวฉงชิ่ง มร.หลี่ หมิง กัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น คุณพิพัฒน์ ชันทอง กรรมการบริหาร สายการบินไทยสมายล์ พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คุณชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบริหารองค์กร สายการบินไทยสมายล์ ดร.วรชาติ เพชรนันทวงศ์ ที่ปรึกษา สายการบินไทยสมายล์ ดร.เกษชัญ สกาวรัตน์นันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์และบริหารลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด คุณเนตรนภางค์ ธีระवास รองประธานเจ้าหน้าที่สายการ

พาณิชย์ และบริการลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีดากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น .ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สายการบินไทยสมายล์เปิดให้บริการเส้นทางสุวรรณภูมิ-ฉงชิ่ง วันละ 1 เที่ยวบิน และสุวรรณภูมิ-ฉางชา วันละ 2 เที่ยวบิน ทุกวันตลอดสัปดาห์ ผู้สนใจสำรองบัตรโดยสารผ่าน www.thaismileair.com, Smile Call Center 1181 หรือ 02-118-8888 และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล์